

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งให้ กสม. พิจารณาดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน ภายในยี่สิบวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะครบกำหนดในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมดังกล่าว ไปในคราวประชุมการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๒. เสนอขอแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารองค์กร ประกอบด้วยนายพิริชฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ และนางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล เป็นคณะที่ปรึกษา นายโสพล จริงจิตร เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือผู้แทน นายจุมพล ชุนอ่อน นายภาณุพันธ์ สมสกุล เป็นคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการกลุ่มงานสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก่ไขคำสั่งดังกล่าวตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๑ “การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ ว่า เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๑ “การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ สำหรับรายงานสรุปผลการจัดงานดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและจะได้นำเสนอต่อไป